

Đại biểu Vũ Đức Điển (tổ Đông Hưng) đã chất vấn đồng chí Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nội dung: Hiện nay việc thực hiện giảng dạy môn Tin học tại các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh còn một số điểm chưa thống nhất giữa các địa phương. Đề nghị đồng chí Giám đốc Sở cho biết căn cứ, cơ sở của việc giảng dạy môn Tin học tại các trường tiểu học, trách nhiệm quản lý, thời điểm thực hiện, số trường thực hiện; thực trạng đội ngũ giáo viên dạy môn Tin học tại các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh, việc thực hiện chính sách, chế độ đối với đội ngũ giáo viên này; giải pháp của ngành trong những năm học tới để triển khai có hiệu quả việc giảng dạy môn Tin học tại các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh?

Trả lời về vấn đề này, đồng chí Nguyễn Viết Hiến, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Tin học là môn học tự chọn trong chương trình giáo dục cấp tiểu học nên chỉ thực hiện ở những nơi có đủ điều kiện (có phòng máy vi tính kết nối internet bảo đảm 2 học sinh/máy, có bảng, bàn ghế cho học sinh học lý thuyết và có giáo viên). Các trường bảo đảm hệ điều kiện để phòng giáo dục và đào tạo giám sát, quản lý hoạt động. Môn Tin học thực hiện theo chương trình giáo dục phổ thông, sách giáo khoa do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Năm học 2018 - 2019 trên địa bàn tỉnh có 281/295 trường tiểu học dạy học môn Tin học cho học sinh từ lớp 3 trở lên, còn 14 trường chưa tổ chức dạy môn Tin học cho học sinh từ lớp 3 trở lên.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh chưa có biên chế giáo viên dạy môn Tin học tại các trường tiểu

Tăng trách nhiệm và hiệu quả chất vấn

KỶ 5: 100% TRƯỜNG TIỂU HỌC SẼ DẠY MÔN TIN HỌC TỪ LỚP 3

học. Các nhà trường đang hợp đồng giáo viên giảng dạy môn Tin học với mức lương thỏa thuận. Số lượng giáo viên dạy hợp đồng môn Tin học tại các huyện, thành phố là 313 giáo viên. Chế độ của giáo viên thực hiện theo Quyết định số 2814 của UBND tỉnh.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị HĐND, UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các sở, ngành liên quan quan tâm tạo điều kiện cho ngành Giáo dục về trang thiết bị, máy vi tính, cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu dạy môn Tin học bảo đảm từ năm học 2019 - 2020 tất cả các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh đều dạy môn Tin học từ lớp 3. Đối với giáo viên đang dạy hợp đồng ở cấp tiểu học, các cơ sở giáo dục bảo đảm việc trả lương và thực hiện chế độ chính sách đúng quy định. Trong thời gian tới, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ xây dựng đề án tuyển dụng và thực hiện chế độ chính sách đúng quy định. Trong thời gian tới, Sở Giáo dục và Đào tạo, báo cáo UBND tỉnh tuyển dụng đáp ứng yêu cầu đội ngũ chương trình và thay sách giáo khoa từ sau năm 2020.

Vẫn còn nhiều bệnh nhân vượt tuyến khi đi khám chữa bệnh

Trong phiên chất vấn tại kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XVI, đại biểu Tô Quý Bôn (tổ Tiên Hải) đã chất vấn đồng chí Giám đốc Sở Y tế về thực trạng công tác khám chữa bệnh ở



Khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

tuyến y tế cơ sở trong thời gian qua, tại sao các trạm y tế xã, phường, thị trấn đã được đầu tư tăng thêm trang thiết bị nhưng người bệnh vẫn vượt tuyến không khám chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế cơ sở. Giải pháp để giảm tải cho tuyến trên trong thời gian tới?

Trả lời về vấn đề này, đồng chí Phạm Văn Dịu, Giám đốc

Sở Y tế cho biết: Thời gian qua, Sở Y tế đã thực hiện nhiều giải pháp đầu tư cho tuyến y tế cơ sở, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế phục vụ nhân dân. Trước hết, Sở chỉ đạo trung tâm y tế, bệnh viện đa khoa huyện, thành phố tập trung chỉ đạo các hoạt động khám chữa bệnh tại trạm y tế xã; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân đăng ký

khám chữa bệnh tại trạm y tế xã. Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện quản lý và điều trị ngoại trú một số bệnh không lây nhiễm tại 98 trạm y tế. Tổ chức tập huấn chuyên môn và hướng dẫn quản lý bệnh nhân tại cộng đồng cho cán bộ trạm y tế xã. Cử cán bộ trạm y tế lên đào tạo ngắn hạn tại bệnh viện đa khoa huyện, thành phố để

cập nhật kiến thức mới, nâng cao chất lượng điều trị tại trạm y tế xã. Đồng thời triển khai đào tạo cho cán bộ trạm y tế xã về chăm sóc sức khỏe ban đầu theo nguyên lý y học gia đình trong khuôn khổ dự án HPET cho 60 trường trạm, 118 điều dưỡng, 140 dược sĩ và 140 nữ hộ sinh làm y tế cơ sở để triển khai mô hình bác sĩ y học gia đình tại cộng đồng góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh. Sở Y tế cũng đã tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện sáp nhập trung tâm dân số - kế hoạch hóa gia đình vào trung tâm y tế huyện, thành phố và chuyển trực thuộc Sở Y tế quản lý từ ngày 1/10/2018.

Đây là cơ sở để thực hiện quản lý toàn diện theo ngành. Sở Y tế đang tiến hành rà soát toàn diện hoạt động tại trạm y tế xã về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế, hoạt động khám chữa bệnh, thực hiện các chương trình y tế, thực hiện chuẩn quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011 - 2020 và xây dựng mô hình trạm y tế xã kiểu mới và trạm y tế xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trên cơ sở đó xây dựng đề án phát triển y tế cơ sở, đẩy mạnh công tác xã hội hóa, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý trạm y tế xã, hệ thống hồ sơ sức khỏe gia đình, hồ sơ sức khỏe cá nhân điện tử để mọi người dân có thể theo dõi tình hình sức khỏe của bản thân...

Năm 2018, toàn tỉnh có trên 446.000 thẻ đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế xã, chiếm gần 30% so với tổng số thẻ bảo hiểm y tế; có trên 260.000 lượt người khám bệnh, giảm khoảng 12.000 lượt người so với cùng kỳ. Chi phí bình quân một lượt khám chữa bệnh là 50.521 đồng, tăng

14.108 đồng. Sở Y tế đã yêu cầu các bệnh viện bảo đảm đủ thuốc, vật tư khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y tế xã.

Tuy nhiên hiện nay do không tuyển khám chữa bệnh bảo hiểm y tế nên nhiều bệnh nhân vẫn bỏ qua việc khám bệnh ban đầu tại trạm y tế mà lên bệnh viện để khám chữa bệnh gây tình trạng quá tải ở tuyến trên. Ngày 17/10/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, trong đó có quy định: Đối với trạm y tế xã, phường, nhà hộ sinh công lập và phòng khám đa khoa khu vực cơ quan bảo hiểm xã hội ký hợp đồng với trung tâm y tế huyện hoặc cơ sở khám chữa bệnh khác do Sở Y tế phê duyệt để thực hiện khám bệnh, chữa bệnh tại trạm y tế xã, phường, nhà hộ sinh công lập, phòng khám đa khoa khu vực cho người tham gia bảo hiểm y tế; cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ký hợp đồng khám y tế, chữa bệnh bảo hiểm y tế quy định tại điểm a, khoản a này có trách nhiệm cung ứng thuốc, hóa chất, vật tư y tế cho trạm y tế xã, phường, nhà hộ sinh công lập, phòng khám đa khoa khu vực và thanh toán chi phí sử dụng giường bệnh (nếu có) và dịch vụ kỹ thuật y tế thực hiện trong phạm vi chuyên môn; đồng thời theo dõi, giám sát và tổng hợp để thanh toán với cơ quan bảo hiểm y tế.

Những quy định mới này được thực hiện sẽ giúp tháo gỡ những tồn tại, hạn chế liên quan đến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y tế xã trong thời gian tới.

(còn nữa)

NGUYỄN HÌNH - THU HIỀN

Công tác xã hội - vì sự phát triển bền vững của cộng đồng

Nghề công tác xã hội (CTXH) hiện nay đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm an sinh xã hội, đặc biệt là giúp đỡ các nhóm đối tượng yếu thế, tạo điều kiện để họ có thể hòa nhập cộng đồng, góp phần tích cực vào sự ổn định và phát triển của xã hội.



Các cán bộ Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Nhi Thái Bình tư vấn, hướng dẫn cho người nhà bệnh nhân.

Ngày 15/9/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1791 lấy ngày 25/3 hàng năm là "Ngày Công tác xã hội Việt Nam". Đây là dấu mốc quan trọng, nhằm tôn vinh giá trị cao quý, ý nghĩa nhân văn của nghề CTXH hiện nay, nghề CTXH đã được nhìn nhận như một ngành nghề mang tính chuyên môn với những chức năng cơ bản là ngăn ngừa và khắc phục những vấn đề xã hội, tập trung vào những mối quan tâm và nhu cầu của con người, đồng thời giúp họ vượt qua khó khăn và phát huy tối đa khả năng của bản thân. CTXH tập trung vào ba nhóm hoạt động chính bao gồm CTXH với cá nhân, với nhóm và với cộng đồng. Theo thống kê, ở Việt Nam số người cần tiếp cận, sử dụng các dịch vụ CTXH chiếm khoảng 28% dân số, trong đó có 8,6 triệu người cao tuổi, 6,7 triệu người khuyết tật, 1,4 triệu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hơn 180.000 người nhiễm HIV, gần 170.000 người nghiện ma túy, 22% gia đình có bạo lực và 21,1% phụ nữ

bị bạo hành ở các cấp độ khác nhau. Tại Thái Bình, hiện nay số đối tượng bảo trợ xã hội cần sự trợ giúp tại các địa phương trong tỉnh lên đến hơn 110.000 người, tập trung ở các đối tượng là người khuyết tật, người cao tuổi, người đơn thân, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... Thực hiện Quyết định số 446 ngày 29/3/2011 của UBND tỉnh về việc phê duyệt "Đề án phát triển nghề công tác xã hội tỉnh Thái Bình giai đoạn 2011 - 2020", những năm qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với đơn vị, tổ chức và các địa phương tổ chức nhiều hoạt động trong đó tập trung vào các hoạt động truyền thông, tập huấn, bồi dưỡng và đào tạo. Trong năm 2018, Sở đã tổ chức hàng chục lớp tập huấn về chính sách trợ giúp xã hội; tổ chức tập huấn về nâng cao năng lực cho 130 cán bộ, nhân viên các cơ sở trợ giúp xã hội; tổ chức nói chuyện chuyên đề, đối thoại về chính sách trợ giúp xã hội cho hơn 1.200 đối tượng và người dân trong tỉnh... Đến nay nhận thức,

hiểu biết về nghề CTXH của đội ngũ cán bộ thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội và một số hội, đoàn thể đã có bước chuyển biến rõ rệt. Tiêu biểu ngành Y tế, hầu hết các bệnh viện trong ngành đã thành lập phòng CTXH và tổ CTXH thực hiện việc hỗ trợ, tư vấn giải quyết các vấn đề về CTXH cho người bệnh và người nhà người bệnh trong quá trình khám chữa bệnh. Tại Bệnh viện Nhi Thái Bình, mặc dù Phòng Công tác xã hội của Bệnh viện mới thành lập được hơn 2 năm nhưng đã mang lại nhiều tin hiệu tích cực. Bà Bùi Thị Xiêm, Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Nhi Thái Bình cho biết: Phòng Công tác xã hội của Bệnh viện với 3 nhiệm vụ chính là tư vấn, chăm sóc bệnh nhân và người nhà bệnh nhân; tổ chức các hoạt động truyền thông và công tác huy động sự hỗ trợ để làm từ thiện, trong đó công tác huy động làm từ thiện hoạt động rất hiệu quả. Trong hơn 2 năm, Bệnh viện đã kêu gọi được rất nhiều nhà hảo tâm, tổ chức, đơn vị chung tay chăm lo cho các bệnh

nhì có hoàn cảnh khó khăn điều trị tại Bệnh viện với số tiền và quà trị giá trên 1 tỷ đồng. Ngoài ra, các bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đến khám, điều trị được cán bộ Phòng Công tác xã hội tư vấn tận tình, chu đáo, tạo dựng được niềm tin của người bệnh đối với Bệnh viện. Với Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) qua từng năm nhiều vụ việc liên quan đến khủng hoảng tâm lý của đối tượng hay các vấn đề xã hội, các hoạt động trợ giúp pháp lý được cán bộ Trung tâm tiếp nhận, can thiệp và hỗ trợ kịp thời.

Tuy nhiên, hiện nay mạng lưới các cơ sở cung cấp dịch vụ CTXH ở tỉnh ta còn thiếu về số lượng. Mạng lưới các cơ sở cung cấp dịch vụ CTXH mới hình thành ở ngành Lao động - Thương binh và Xã hội là chủ yếu, bước đầu được thí điểm ở các ngành Y tế, Giáo dục và Văn hóa, quy mô nhỏ, số lượng đối tượng được hưởng dịch vụ rất hạn chế. Đáng biết, đội ngũ công tác viên CTXH tại cộng đồng bước đầu mới được hình thành tại một số địa phương. Vì vậy, để nghề CTXH phát triển bền vững cần có nhiều hơn nữa sự chung tay, chung sức của cả cộng đồng đối với sự nghiệp phát triển nghề CTXH, trong đó một yếu tố quan trọng là bên cạnh sự quan tâm của cả hệ thống chính trị thì cũng cần phải nâng cao hơn nữa hiểu biết và nhận thức của toàn xã hội đối với nghề CTXH, đồng thời hình thành đội ngũ cán bộ làm CTXH chuyên sâu cả về chất lượng và số lượng để nghề CTXH phải trở thành một nghề đáp ứng nhu cầu thực tiễn đang đặt ra.

NGUYỄN CƯỜNG

THÀNH PHỐ Phát triển thể dục thể thao quần chúng

Phong trào thể dục thể thao (TDTT) quần chúng không chỉ là nền tảng phát triển thể thao thành tích cao mà còn góp phần quan trọng trong việc rèn luyện, nâng cao sức khỏe cho nhân dân. Hiệu được tâm quan trọng của phong trào TDTT quần chúng, Trung tâm Văn hóa, Thể thao thành phố Thái Bình đã tổ chức nhiều hoạt động thi đấu TDTT, đồng thời nỗ lực vận động xã hội hóa nhằm tạo điều kiện để người dân tham gia luyện tập TDTT thường xuyên.



Cầu lông là môn thể thao được nhiều người dân thành phố Thái Bình lựa chọn.

tổ chức tốt các hoạt động TDTT nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh và thành phố. Tính riêng năm 2018, Trung tâm Văn hóa, Thể thao thành phố đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các giải: cờ tướng, kéo co, việt dã, vật, bóng đá các trường tiểu học và THCS, bóng đá trung niên; phát động ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân... Tham dự Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VIII ở 9 nội dung thi đấu. Hiện nay, trên địa bàn thành phố có 269 sân, phòng tập thể thao các loại, trong đó có nhiều sân, phòng tập được xây dựng từ nguồn xã hội hóa.

Năng khiếu TDTT và Trung tâm Huấn luyện TDTT tỉnh để phát triển vận động viên thành tích cao của tỉnh. Để nâng cao chất lượng phong trào TDTT quần chúng, Trung tâm Văn hóa, Thể thao thành phố còn đẩy mạnh hoạt động xã hội hóa, huy động nguồn lực tài trợ, đóng góp tổ chức các giải đấu từ thành phố đến cơ sở và xây dựng hệ thống cơ sở vật chất, nhà tập, sân bãi, từng bước đáp ứng nhu cầu luyện tập của cán bộ và nhân dân. Hiện nay, trên địa bàn thành phố có 269 sân, phòng tập thể thao các loại, trong đó có nhiều sân, phòng tập được xây dựng từ nguồn xã hội hóa.

Bà Phạm Thị Minh, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao thành phố cho biết: Hướng đến mục tiêu rèn luyện thân thể, xây dựng nếp sống lành mạnh, tạo không khí vui tươi, phấn khởi sau giờ lao động, học tập và thực hiện cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", thời gian tới, Trung tâm Văn hóa, Thể thao thành phố sẽ tăng cường công tác tuyên truyền nhằm động viên, cổ vũ người dân tham gia luyện tập TDTT; tổ chức các giải thể thao quy mô lớn, chất lượng tốt, thu hút được người tham gia. Đẩy mạnh phong trào TDTT quần chúng để người dân tự nguyện xây dựng các câu lạc bộ đồng thời phối hợp với các địa phương khai thác các môn thể thao truyền thống, cùng các trường học tổ chức giải cho học sinh, tạo thói quen rèn luyện sức khỏe từ lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng và đẩy mạnh xã hội hóa TDTT, tạo nhiều sân chơi để nhân dân tham gia.

HOÀNG LÃNH